

Số: 1152/BC-KBST

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 5 năm 2019

<b>SỞ NỘI VỤ TỈNH SÓC TRĂNG</b>	
<b>ĐẾN</b>	Số: 5167
	Ngày: 3.11.2019
Chuyển:.....	
Lưu hồ sơ số:.....	

**BÁO CÁO**  
**Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính**  
**Quý II năm 2019**

**1. Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính:**

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài trong công tác chỉ đạo điều hành, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của đơn vị trong các mặt công tác; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đến công chức trong đơn vị các văn bản có liên quan trong công tác CCHC của cấp có thẩm quyền, để công chức nắm bắt và thực hiện tốt.

Trong công tác tổ chức chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với kế hoạch cải cách hành chính của Kho bạc Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm để tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các thủ tục hành chính được Bộ Tài chính ban hành thuộc phạm vi giải quyết của KBNN.

Triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản của cấp có thẩm quyền trong công tác cải cách hành chính theo thời gian có hiệu lực thi hành của từng loại văn bản.

**2. Cải cách thể chế:**

Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng luôn bám sát chương trình CCHC của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và địa phương để tổ chức thực hiện công tác CCHC. Trong công tác tổ chức thực hiện, lồng ghép, kết hợp các hoạt động cải cách hành chính với các hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản, khi xây dựng các văn bản hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ và KBNN.

Kịp thời nghiên cứu, đề xuất đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế những văn bản, chủ trương, chính sách không còn phù hợp với thực tế trong lĩnh vực KBNN khi KBNN cấp trên yêu cầu.

**3. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC):**

Tiếp tục quán triệt mục đích, yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC theo Quyết định số 214/QĐ-KBNN ngày

14/01/2019 của Tổng Giám đốc KBNN ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của hệ thống KBNN năm 2019, để tổ chức thực hiện kiểm soát TTHC theo đúng quy định.

Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với giải quyết các TTHC theo đúng quy định của Bộ Tài chính và KBNN. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC được ban hành thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc.

Nâng cao chất lượng trong giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc người dân, đơn vị sử dụng ngân sách phải đi lại nhiều lần trong giải quyết TTHC, trong quý không có trường hợp quá hạn trong giải quyết TTHC của Kho bạc.

#### **4. Cải cách tổ chức bộ máy:**

Tiếp tục hướng tới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại và chuyên nghiệp phù hợp theo xu thế phát triển chung của ngành, của đất nước. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tại KBNN tỉnh và KBNN huyện, thị xã trực thuộc theo chỉ đạo của KBNN, theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

#### **5. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức:**

Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức được KBNN phê duyệt, đơn vị chủ động bố trí sắp xếp cử công chức tham dự đúng thành phần và chỉ tiêu theo quy định, để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức: Triển khai thực hiện điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Kế toán nhà nước và Phòng Tài vụ theo quyết định của Tổng Giám đốc KBNN; điều động, bổ nhiệm Giám đốc KBNN Mỹ Tú và Giám đốc KBNN Ngã Năm theo chủ trương nhân sự lãnh đạo được KBNN phê duyệt tại Công văn số 1809/KBNN-TCCB ngày 17/4/2019 của KBNN về việc công tác cán bộ tại Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng.

#### **6. Cải cách tài chính công:**

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt dự toán thu, chi năm 2019 đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định. Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác quản lý tài chính nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra công tác quản lý tài chính nội ngành, trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, qua đó kịp thời phát hiện, uốn nắn chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót nếu có, nhằm nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm và thái độ làm việc trong từng công chức đối với việc chấp hành các quy định của Nhà nước.

## 7. Hiện đại hóa công tác hành chính:

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. Theo đó Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị công tác triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến KBNN đến 40 đơn vị giao dịch với 64 người tham dự, gồm có đại diện Lãnh đạo đơn vị và Trưởng phòng có liên quan, để các đơn vị nắm bắt và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN đạt kết quả theo yêu cầu.

Tiếp tục thực hiện vận hành có hiệu quả chương trình trao đổi văn bản trên chương trình eDocTC, hạn chế tối đa việc trao đổi, gửi văn bản giấy trong hệ thống KBNN, chỉ thực hiện văn bản giấy khi thực sự cần thiết.

Trên đây là báo cáo tình hình CCHC quý II năm 2019. Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng kính báo cáo./.

### Nơi nhận:

- KBNN (Văn phòng);
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VP (04 bản).



**Trần Đình Ân**